

บายศรีสู่ขวัญ...ผูกข้อมือรับน้อง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558” ขึ้น โดยมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมผูกข้อมือรับขวัญนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีนี้มีนิสิตใหม่ รุ่นจามรี 11 จำนวน 13,640 คน

น.ส.พัชรินทร์ ลุนคำ อุปนายกองค์การนิสิต คณะที่ 2 รักษาการแทนนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่าการจัดงาน “สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558” เป็นโครงการที่องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความรัก ความศรัทธาต่อสถาบัน และได้สร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่จิตใจของน้องใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และเพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญกำลังใจในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในงาน ได้มีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย เข้าสู่มณฑลพิธีประกอบด้วย รีวขบวนอัญเชิญพระพุทธรักษา อภิสัมภรณ์นายก ขบวนอัญเชิญตราโรจนการ ขบวนอัญเชิญธงรุ่น จามรี 11 และขบวนอัญเชิญพานบายศรีและธงประจำคณะ โดยมีวงดนตรีศิลปอีสาน วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ บรรเลงลายจำปา



ศรี มีการแสดง “พ็อนมอแนชีศรีโรจนการ” โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการแสดงสืบประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการลำ โดย คุณแม่จิววรรณ พันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปี 2535) มีการแสดง “รำบายศรี” โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อฉลาด ส่งเสริม (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปี 2548) เป็นพรหมณ์ผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ โอกาสนี้ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมผูกแขนรับขวัญนิสิตใหม่ จากนั้นนิสิตใหม่ได้ลอดองค์พระชาตุนาตุณจำลองเพื่อถวายตัวเป็นลูกพระชาตุนาตุณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแล้ว ยังเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญกำลังใจในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ วงศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ที่ได้บรรเลงเพลงในพิธี คณะศิลปกรรมที่ได้อนุเคราะห์การแสดง และสโมสรนิสิตทุกคน